



CHUYÊN TRANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ CỬ TRI BẮC NINH

Phát triển Bắc Ninh nhanh và bền vững

HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX vừa khai mạc Kỳ họp thứ 24 - kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Các đại biểu quyết tâm, bước sang năm 2025, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiếp tục có những tư duy đổi mới cùng các giải pháp đột phá, nhằm khai thác hết tiềm năng, lợi thế, đưa Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ nhất cả nước

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất với các báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh, báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh và báo cáo của các đơn vị.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 9 kỳ họp, ban hành 119 nghị quyết, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tháo gỡ các điểm nghẽn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu thống nhất và đánh giá, từ thực tế cho thấy, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi), song các cấp, ngành, các địa phương toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai triệt để các nghị quyết HĐND tỉnh có hiệu quả. Đồng thời, tỉnh rà soát bám sát thực tiễn ban giải pháp để



Toàn cảnh kỳ họp

Ảnh: H. Yến

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nên đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 6,03% so với năm 2023. Trong đó, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển tốt, doanh thu du lịch tăng 50%; thu ngân sách nhà nước tăng 13,92%; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 4,8 tỷ USD, đứng thứ nhất cả nước.

Báo cáo chỉ rõ những việc đã thực hiện trong năm 2024 như: triển khai mục tiêu, tháo gỡ nút thắt, khó khăn về quy hoạch; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gia tăng tốc độ phục hồi sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại hiện đại, dịch vụ tiện ích, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Giải pháp đổi mới, khai thác hết tiềm năng

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu thẳng thắn nêu nhiều vấn đề còn hạn chế, khó khăn cần khắc phục như: Tăng trưởng kinh tế có tín hiệu tích cực nhưng còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; kết cấu hạ tầng khu công nghiệp chưa đồng bộ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án đất dân cư dịch vụ còn chậm; ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý quyết liệt; xây dựng nông thôn mới gặp khó khăn do yêu cầu theo tiêu chí mới nâng lên.

Mặt khác, còn tình trạng thiếu lớp, phòng học chức năng, công trình phụ trợ, đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên dạy các môn tích hợp, môn học mới; trang thiết bị, nguồn nhân lực y tế chất lượng chưa đồng đều; chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một số vụ việc còn hạn chế, chậm giải quyết; tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ, tiềm ẩn phức tạp...

Các đại biểu tham gia thảo luận về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, tính khả thi, biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều hành ngân sách cuối năm 2024; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Đồng thời, tập trung xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trong chương trình kỳ họp đã được thông qua.

HĐND tỉnh dành thời gian thỏa đáng thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các lĩnh vực: nội vụ; tài chính; bảo hiểm xã hội; lao động, thương binh và xã hội. Đây là những nhóm vấn đề được nhiều cử tri và Nhân dân trên toàn tỉnh quan tâm và được các ban, tổ và các đại biểu HĐND tỉnh đăng ký, đề xuất.

Kỳ họp dành nhiều thời gian cho thảo luận tại các tổ và tại hội trường với kỳ vọng sẽ nâng cao



Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, năm 2025 là năm cuối thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Nhằm khơi thông và phát huy tối đa mọi nguồn lực xã hội, đẩy nhanh hiện đại hóa, tạo dựng một cách cơ bản, rõ nét các nền tảng vững chắc để xây dựng tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần theo dõi sát diễn biến thực tiễn; chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; khắc phục khó khăn, thách thức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; khẩn trương triển khai 20 nghị quyết vừa được thông qua, chú trọng một số nhiệm vụ và giải pháp đã trình bày tại kỳ họp.

chất lượng các nghị quyết, với nhiều ý tưởng, giải pháp mang tính đột phá, đổi mới, quyết tâm với khát vọng phát triển tỉnh Bắc Ninh nhanh và bền vững trong thời gian tới.